



ที่ อก ๐๓๐๕/ว ๒๖๘

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ และเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามฯ (MOU) และเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับการปฏิบัติงานบำบัด กำจัดของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

เรียน ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการจัดพิธีลงนามฯ (MOU) การเข้าร่วมโครงการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีลงนามฯ (MOU) ๓ ฝ่าย จำนวน ๑ แผ่น
๓. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ แผ่น
๔. แผนที่โรงแรมใบหยกสกาย ๒ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีเกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงงานผู้รับบำบัด กำจัดของเสีย สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อดำเนินการยกระดับวิธีปฏิบัติงานบำบัด กำจัดของเสียให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีตามหลักเกณฑ์ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งโรงงานของท่านได้สมัครเข้าร่วมโครงการด้วย นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความยินดีที่จะเรียนว่า โรงงานของท่านได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในด้านกรอบและขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายซึ่งจะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงกำหนดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ ๓ ฝ่าย (ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานที่ได้รับการคัดเลือก และบริษัทที่ปรึกษาผู้ดำเนินงานโครงการ) และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับวิธีการปฏิบัติงานบำบัด กำจัดของเสีย ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. โดยมีกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารของโรงงานเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ ๓ ฝ่าย และเรียนเชิญคณะทำงานของโรงงานเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับวิธีการปฏิบัติงานบำบัด กำจัดของเสีย โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้บริหารโรงงานที่จะเดินทางมาเข้าร่วมพิธีลงนามฯ ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น ๑๗ โรงแรมใบหยกสกาย ๒ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ท่าน (ผู้บริหารที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลง ๑ ท่าน และผู้แทนโรงงาน ๑ ท่าน) ลงในแบบตอบรับ

ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย...



ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และแจ้งรายชื่อคณะกรรมการที่จะเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จำนวนอย่างน้อย ๓ ท่าน ลงในแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และส่งแบบตอบรับดังกล่าวทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ wastewp.56@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ คุณมณฑิพย์ สมหวังพรเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๗๗ ๐๓๕๕-๖ เป็นผู้ประสานงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางนุชนาถ สุพรรณศรี)

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๗ ต่อ ๑๖๐๗

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๗ ต่อ ๑๖๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

